

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ครั้งที่ 4

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ และผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ลงวันที่ 24 มกราคม 2562
เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ตามที่ นายจิรวุฒิ คุวานันท์ (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจการ กรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 และได้ยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 และเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีบริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”) เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการนั้น

ผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ครั้งที่ 4 ดังรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ



(นายจิรวุฒิ คุวานันท์)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท เอส 14 แอดไวซอรี จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมข้อเสนอขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของกิจการ ครั้งที่ 4 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารส่งมาพร้อมกันนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอส 14 แอดไวซอรี จำกัด



ลงชื่อ


(นางปิยะภา จงเสถียร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4

ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรที่ถูกขีดออก ดังนี้

**1. ส่วนที่ 3 ข้อ 1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารที่คาดว่าจะเป็นภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ
จากเดิม****1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารที่คาดว่าจะเป็นภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ**

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการโดยส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการอีก 2 ท่าน หรือตามสัดส่วนการถือหุ้น (ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ มี 1 ท่าน คือ นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์) โดยกรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้ออีก 2 ท่านอยู่ระหว่างการสรรหาคณะที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อจะประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่านตามเดิม ซึ่งจะมีกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อทั้งหมด จำนวน 3 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการและโครงสร้างคณะกรรมการจะมีความชัดเจนหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น และเป็นไปตามความเหมาะสม ในส่วนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของกิจการจะมีการกำหนดภายหลังจากการที่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ

นอกจากนี้ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกิจการตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อกิจการ อาทิ คุณสมบัติ ความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้บริหารให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางนโยบาย และแผนธุรกิจของกิจการในอนาคต ซึ่งอาจมีแผนพิจารณาปรับเปลี่ยน หรือแต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติม และ/หรือ แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในธุรกิจของกิจการเข้าไปในตำแหน่งหรือแผนกที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารกิจการในอนาคต

อย่างไรก็ดี หากกิจการจะต้องแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารใหม่เพิ่มเติม หรือแทนที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารท่านเดิมที่ลาออกไป ครบวาระ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการมีการแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารใหม่ตามความเหมาะสมและความจำเป็น และจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอซื้อกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ (ซึ่งมิใช่กรรมการอิสระ) ให้มีจำนวนเหมาะสมกับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น และ/หรือแต่งตั้งผู้บริหารที่เหมาะสมกับกิจการภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับผลตอบรับของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งอาจรวมถึงการเสนอให้กิจการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนของกรรมการและ/หรือผู้บริหารของกิจการและการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมและจำเป็น เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของการประกอบธุรกิจต่อไป

เพิ่มเติมเป็น

1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารที่คาดว่าจะเป็นภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการโดยส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการอีก 2 ท่าน หรือตามสัดส่วนการถือหุ้น (ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ มี 1 ท่าน คือ นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์) โดยกรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้ออีก 2 ท่านอยู่ระหว่างการสรรหาคณะที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการของบริษัท ทั้งนี้

กรรมการของบริษัทภายหลังการทำคำเสนอซื้อซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่านตามเดิม ซึ่งจะมีกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อทั้งหมด จำนวน 3 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการและโครงสร้างคณะกรรมการจะมีความชัดเจนหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น และเป็นไปตามความเหมาะสม ในส่วนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของกิจการจะมีการกำหนดภายหลังจากการที่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ

นอกจากนี้ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกิจการตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อกิจการ อาทิ คุณสมบัติ ความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้บริหารให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางนโยบาย และแผนธุรกิจของกิจการในอนาคต ซึ่งอาจมีแผนพิจารณาปรับเปลี่ยน หรือแต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติม และ/หรือ แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในธุรกิจของกิจการเข้าไปในตำแหน่งหรือแผนกที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารกิจการในอนาคต

อย่างไรก็ดี หากกิจการจะต้องแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารใหม่เพิ่มเติม หรือแทนที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารท่านเดิมที่ลาออกไป ครบวาระ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการมีการแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารใหม่ตามความเหมาะสมและความจำเป็น และจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอซื้อกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ (ซึ่งมิใช่กรรมการอิสระ) ให้มีจำนวนเหมาะสมกับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น และ/หรือแต่งตั้งผู้บริหารที่เหมาะสมกับกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับผลตอบรับของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งอาจรวมถึงการเสนอให้กิจการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนของกรรมการและ/หรือผู้บริหารของกิจการและการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมและจำเป็น เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของการประกอบธุรกิจต่อไป

2. ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.3 การปรับโครงสร้างองค์กร

จากเดิม

2.2.3 การปรับโครงสร้างองค์กร

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ มีแผนเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของกิจการตามความเหมาะสม โดยจะส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการอย่างน้อยอีก 2 ท่าน หรือตามสัดส่วนการถือหุ้น (ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ มี 1 ท่าน คือ นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์) โดยกรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้ออีกอย่างน้อย 2 ท่านอยู่ระหว่างการสรรหาคูคลองที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทภายหลังการทำคำเสนอซื้อจะประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่านตามเดิม ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการและโครงสร้างคณะกรรมการจะมีความชัดเจนหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้นและเป็นไปตามความเหมาะสม ในส่วนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของกิจการจะมีการกำหนดภายหลังจากการที่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ

นอกจากนี้ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกิจการตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อกิจการ อาทิ คุณสมบัติ ความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้บริหารให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทาง

นโยบาย และแผนธุรกิจของกิจการในอนาคต ซึ่งอาจมีแผนพิจารณาปรับเปลี่ยน หรือแต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติม และ/หรือ แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในธุรกิจของกิจการเข้าไปในตำแหน่งหรือแผนกที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม กรรมการ หรือ ผู้บริหาร หรือบุคลากรดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ หากผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และได้แจ้งให้สำนักงานก.ล.ต.ทราบแล้ว และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้นรวมถึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

เพิ่มเติมเป็น

2.2.3 การปรับโครงสร้างองค์กร

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ มีแผนเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของกิจการตามความเหมาะสม โดยจะส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการอย่างน้อยอีก 2 ท่าน หรือตามสัดส่วนการถือหุ้น (ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อมี 1 ท่าน คือ นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์) โดยกรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้ออีกอย่างน้อย 2 ท่านอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อจะประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่านตามเดิม ซึ่งจะมีกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อทั้งหมด จำนวน 3 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการและโครงสร้างคณะกรรมการจะมีความชัดเจนหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้นและเป็นไปตามความเหมาะสม ในส่วนของกรรมการผู้มีส่วนลงนามของกิจการจะมีการกำหนดภายหลังจากการที่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ

นอกจากนี้ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกิจการตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อกิจการ อาทิ คุณสมบัติ ความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้บริหารให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางนโยบาย และแผนธุรกิจของกิจการในอนาคต ซึ่งอาจมีแผนพิจารณาปรับเปลี่ยน หรือแต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติม และ/หรือ แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในธุรกิจของกิจการเข้าไปในตำแหน่งหรือแผนกที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ การดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม กรรมการ หรือ ผู้บริหาร หรือบุคลากรดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ หากผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และได้แจ้งให้สำนักงานก.ล.ต.ทราบแล้ว และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้นรวมถึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

จากเดิม

2.2.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้ออย่างมีนัยสำคัญ ไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ ในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและหากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการในอนาคต ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต

เพิ่มเติมเป็น

2.2.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้ออย่างมีนัยสำคัญ ไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะกำหนดเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ ในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและหากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการในอนาคต ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต